



# บันทึกจากรักษาการแทนอธิการบดี ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## การสรรหานายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กับการมีส่วนร่วมของบุคลากร มก.

กราบเรียน คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ทุกท่าน

เป็นที่ทราบแล้วว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดปัจจุบัน  
จะหมดวาระลงในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจ  
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบหนึ่งของ  
สภามหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญ คือ **ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน**

ในกระบวนการสรรหาทั้งสองตำแหน่งนี้ ผมอยากเชิญชวนให้  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา โดยเริ่มจาก  
การเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผ่านภาควิชาหรือฝ่าย ในส่วน  
งานที่ตนเองสังกัด และนำไปสู่ กรรมการประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน  
เพื่อรวบรวมเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมไปยังคณะกรรมการสรรหาได้  
ซึ่งตามข้อบังคับการสรรหานั้น **กำหนดให้แต่ละส่วนงานเสนอรายชื่อ  
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา 3 รายชื่อ และผู้ทรงคุณวุฒิ 14 รายชื่อ**

นอกจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรแล้ว กระบวนการสรรหา  
ยังกำหนดให้มีขั้นตอนการเสนอชื่อผ่านกรรมการสรรหา เช่น ศิษย์เก่าของ มก.  
ผ่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร มก. ผ่านผู้แทนคณบดี/ผอ. ผู้แทน  
ด้านวิชาการ ผ่าน ผู้แทนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
การสรรหานั้น คณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับ  
การเสนอชื่อเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ละเอียด เพื่อให้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสม  
ที่สุด

**สภามหาวิทยาลัยจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน  
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย** เพื่อให้สมกับการเป็น  
ศาสตร์ของแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น **กระผมจึง  
ขอเชิญชวนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านส่วนงานของท่าน**  
มายังคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหา ซึ่งคาดว่ากระบวนการ  
จะเริ่มในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำ  
รายชื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ ต่อไป **โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559 นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการชี้แจงการสรรหานายกสภา  
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยพร้อมเพรียงกัน**

ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังในความร่วมมือ  
จากทุกท่าน ดังที่ผ่านมา



**ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์**

รักษาการแทนอธิการบดี  
23 พฤษภาคม 2559